
 

 

 

 

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และคณะเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการด าเนินงานย่านการค้า
จังหวัดตรัง 
 

 

ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง   นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์    นายไมตรี 
อินทุสุต  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  นายชาลี กางอิ่ม  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรัง และคณะ เข้าร่วมประชุมหารือ
แนวทางการด าเนินงานย่านการค้าจังหวัดตรัง   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาย่านการค้าของจังหวัดตรังให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่สามารถดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง   รอง
ปลัดกระทรวงพาณิชย์   เปิดเผยว่า  ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานในภารกิจหลักของ
จังหวัดในการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจการค้า  โดยจะผลักดันให้เกิดย่านการค้าจังหวัด อันประกอบด้วย
ธุรกิจที่มีความเหมาะสมที่จะส่งเสริมพัฒนาให้เป็นย่านการค้าจังหวัด เพื่อจะได้เป็นศูนย์กลางธุรกิจ  ส่งเสริม
การค้าให้ดีขึ้น และสามารถดึงดูดนักธุรกิจจากจังหวัดหรือภูมิภาคอื่น ๆ รวมถึงนักธุรกิจจากต่างประเทศเข้ามาสู้
ย่านการค้า   โดยน าเสนอย่านการค้าน าร่องใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดตาก    จังหวัด จันทบุรี  จังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดกระบี่  เพราะทั้ง 4 จังหวัดมีย่านการค้าที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้า
ให้กับผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัดได้ 

                     ทั้งนี้ นายธาดา   พิชญาภรณ์  พาณิชย์จังหวัดตรัง ได้ชี้แจงว่า  ในส่วนของแนวทางในการด าเนินการพัฒนา
ย่านการค้าของจังหวัดตรังจะเร่ิมจาก  การปรับภูมิทัศน์     การปรับแนวคิดของผู้ประกอบการ  และการพัฒนาระบบ
ข้อมูล    ซึ่งการด าเนินดังกล่าวจะมีการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยมีการจัดต้ังกรรมการ    การส่งเสริมการตลาด  
ส่งเสริมการขาย   และส่งเสริมภาพลักษณ์โดยจะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ อาทิ หนังสื่อพิมพ์   
อินเตอร์เน็ต  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมภาคธุรกิจการค้าให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
จังหวัดและประเทศในระยะยาว  ส าหรับจังหวัดตรังได้ก าหนดให้ถนนพระรามหก บริเวณต้ังแต่หอนาฬิกาต่อเน่ือง
ไปจนถึงถนนหน้าสถานีรถไฟตรังเป็นย่านการค้าจังหวัดตรัง  โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเร่ิมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 
ธันวาคมนี้เป็นวันแรก  ตั้งแต่เวลา  17.30-22.00 น.   ช่วงแรกจะใช้ระเวลา 3 เดือน เพื่อดูว่าธุรกิจย่านการค้าที่ได้จัดขึ้น
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในบริเวณดังกล่าวได้มากน้อยแค่ไหน เพื่อทางส่วน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องจะได้น าไปปรับปรุงและแก้ไขส่วนที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดต่อไป     
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